

มหาวิทยาลัยไทยสุดโดดเด่นในเวที 'SDGs' โลก



● **กระถวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)**

Times Higher Education (THE) ซึ่งเป็นผู้จัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นที่ยอมรับแห่งหนึ่ง ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) หรือ THE Impact Rankings ประจำปี 2566 โดยมีสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกเข้าร่วมการจัดอันดับทั้งสิ้น 1,591 แห่ง จาก 112 ประเทศ

สถาบันอุดมศึกษาไทยส่งข้อมูลและได้รับการจัดอันดับทั้งสิ้น 65 แห่ง เพิ่มขึ้นจากเดิมในปี 2565 ซึ่งมีจำนวน 52 แห่ง ครอบคลุมมหาวิทยาลัยทุกประเภท ทั้งมหาวิทยาลัยรัฐ เอกชน ราชภัฏ ราชชมงคล หรือกระทั่งมหาวิทยาลัยสงฆ์อย่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก็ยังเข้าร่วมการจัดอันดับในครั้งนี้

สอดคล้องกับนโยบายและการส่งเสริมของคณะกรรมการ Reinventing University ของกระทรวง อว. ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยทุกแห่ง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏและราชชมงคล มีการส่งข้อมูลเข้าร่วมการจัดอันดับนี้

เนื่องจากนี่เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่ให้ความสำคัญกับ action ของมหาวิทยาลัยเป็นส่วนสำคัญ ซึ่งสะท้อนการดำเนินการจริงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

และราชชมงคล ซึ่งอยู่ในท้องถิ่นมากกว่าเรื่องการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

สถาบันอุดมศึกษาไทยในปีที่ติดอันดับ Top 100 แบบคะแนนรวมมีจำนวน 4 สถาบัน เพิ่มจากปีที่แล้วที่ติดอันดับ Top 100 มีจำนวน 2 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดอันดับที่ 17 มหาวิทยาลัยมหิดล ติดอันดับที่ 38 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดอันดับที่ 74 และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดอันดับที่ 97

นอกจากนี้ยังมีสถาบันอุดมศึกษาของไทยที่ได้รับการจัดอันดับ Top 10 ของโลกในด้านต่างๆ อีก 6 ประเด็น ดังนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ 3 ใน SDG3 เรื่องสร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย รวมทั้งอันดับ 5 ใน SDG7 เรื่องสร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา

ทั้งยังได้อันดับ 5 ใน SDG17 เรื่องเสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่วนมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้อันดับที่ 4 ใน SDG1 เรื่องขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันดับที่ 7 ใน SDG5 เรื่องบรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมอำนาจให้แก่สตรีและเด็กหญิง และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้อันดับที่ 9 ใน SDG2 เรื่องยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

ขณะที่ ศ.(พิเศษ) เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษา ระบุว่า นี่คือความสามารถของสถาบันอุดมศึกษาของไทยที่มีความโดดเด่นไม่แพ้ชาติใด ทุกสถาบัน

ต่างมีความแตกต่างและความเป็นเลิศที่เฉพาะตัว โดยเฉพาะการมุ่งสู่ความยั่งยืนในทุกๆ ด้าน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้อยู่บนหอคอยแต่ลงมาเดินเคียงข้างกับผู้คนในสังคม ร่วมรับรู้ทุกข์สุข ร่วมแก้ปัญหา เพื่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนต่อไป

ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว.มองว่า สถาบันอุดมศึกษาของไทยมีการพัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล และเรามีสถาบันอุดมศึกษาจำนวนไม่น้อยที่มีพื้นฐานที่ดีในการทำงานที่ตอบโจทย์ของประเทศ รวมทั้งความยั่งยืนที่กำหนดโดยสหประชาชาติ ซึ่ง อว.พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่กำลังเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาไทยก้าวสู่ความสำเร็จและเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ



'อัญฐธัมมปริทัศน์' สดุดี
พระเกียรติคุณ สมเด็จพระสังฆราช
จลองค์พระชนมายุ 8 รอบ ▶ 8

'อัญฐธัมมปริทัศน์' สดุดีพระเกียรติคุณ สมเด็จพระสังฆราช จลองค์พระชนมายุ 8 รอบ



รายงาน

วธ. ร่วมมือ มธ. เผยแพร่หนังสือ
ที่ระลึกสดุดีพระเกียรติคุณ สมเด็จพระ
อริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก จลองค์พระชน
มายุ 8 รอบ

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 ที่คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ มีพิธีมอบหนังสือที่ระลึก
สดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จพระอริยวงศา
คตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก จลองค์พระชนมายุ 8 รอบ
และในโอกาสที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(มธ.) ทูลถวายปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการ
เรียนรู้การนี้สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
นุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธาน

ฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน
ฝ่ายฆราวาส นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดี
กรมการศาสนา นางเกศินี วิฑูรชาติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้
บริหารมธ. คณะสงฆ์คณะผู้จัดทำหนังสือ
ผู้รับทุนสนับสนุน นักเรียน และนักศึกษา
เข้าร่วม

ทั้งนี้คณะวิทยาการเรียนรู้และ
ศึกษาศาสตร์ มธ. และโรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดทำ



“
หนังสือ
‘อภฺรฐธัมมปริทัศน์’
รวบรวมบทความ
จำนวน 8 บทความ
ที่วิเคราะห์และสังเคราะห์
ได้จากพระวราคดิธรรม
ในสมเด็จพระสังฆราช
”

หนังสือ “อภฺรฐธัมมปริทัศน์” รวบรวมบทความจำนวน 8 บทความ ที่วิเคราะห์และสังเคราะห์ได้จากพระวราคดิธรรมในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีสาระสำคัญกล่าวถึงการที่ทรงเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ให้ชาวไทย เป็นผู้ดีพร้อมด้วยทาน ศีล และบริจาคตะ ทรงเอาพระทัยใส่ให้เยาวชนและนักศึกษาเป็นผู้มีสุขภาพดี มีความประพฤติเรียบร้อย ตั้งใจ สร้างสรรค์สิ่งดีต่อสังคม เป็นผู้มี

ความรู้ ตั้งใจศึกษาให้เชี่ยวชาญ ดำรงตนด้วยความสุจริตทั้งทางกาย วาจา และทางใจ ไม่เฉื่อยชา เข้าใจความเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ ทั้งทรงเป็นแบบอย่างแสดงให้ชาวไทยได้เห็นพระองค์ทรงเป็นผู้เรียนรู้ด้วยการเอาพระทัยใส่ฟัง ดู และปฏิบัติตามบุคคลแบบอย่าง และทรงเป็นผู้มีความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้ โดยในงานดังกล่าวได้มีการถ่ายทอดบทเพลง “เมื่อฟ้ามาโปรด” เป็นบทเพลงเฉลิมพระเกียรติจัดทำโดยโรงเรียนสาธิตแห่ง มธ. และมอบเงินบริจาคสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่ทำงานด้านการศึกษาและศาสนาเพื่อเด็กและเยาวชนจำนวน 8 องค์กร เพื่อถวายเป็นพระกุศล

ขณะนี้ได้เผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ “อภฺรฐธัมมปริทัศน์” ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในเมนูหนังสือในวาระพิเศษแล้ว

ลบทะเบียนประวัติอาชญากร

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกำหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ ต้องแสดงผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมประกอบในการสมัครงาน ต้องการคนที่ไม่ใช่ประวัติอาชญากรรมเข้าทำงาน คนที่เคยมีประวัติถูกฟ้องคดีอาญาแต่ศาลยกฟ้องยังมีประวัติอาชญากรรมอยู่ในฐานข้อมูลของกองทะเบียนประวัติอาชญากร และอาจถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้รับการพิจารณาเข้าทำงาน ทำให้ขาดโอกาสใช้ชีวิตเช่นคนอื่น

หารือร่วมกันระหว่างศาล อัยการ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่าผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือ ตำรวจ แต่ละปีมีคดีอาญา 8 แสนคดี ผู้ที่เกี่ยวข้อง 13 ล้านคนจากประชากรไทย 66 ล้านคน พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ปรับปรุงระบบจัดเก็บประวัติบุคคล 3 แบบ 1.ทะเบียนประวัติผู้ต้องหา 2.ทะเบียนประวัติผู้กระทำความผิดมิใช่อาชญากร 3.ทะเบียนประวัติอาชญากร

มีช่องทางตรวจสอบได้

เดิมตามระเบียบการปฏิบัติของตำรวจกำหนดให้นำข้อมูลและลายพิมพ์นิ้วมือผู้ต้องหา มาจัดเก็บลงในฐานข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรไว้ก่อนแม้พนักงานอัยการจะมีคำสั่งไม่ฟ้องหรือศาลมีคำพิพากษายกฟ้องไม่ได้ นำรายชื่อผู้ต้องหาหรือจำเลยออกจากทะเบียนประวัติอาชญากร โดยอัตโนมัติแต่สถานีตำรวจเจ้าของคดีต้องรายงานผลคดีมายังกองทะเบียนประวัติอาชญากรเพื่อคัดชื่อออก ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. มอบกองทะเบียนประวัติอาชญากรแก้ไขระเบียบ จัดทำโครงการ “ลบทะเบียน ล้างความผิด

pluengpayak@thairath.co.th

เลขที่ ๑ วิชาวตีฯ

“เพลิงพิภพ”

คืนชีวิตให้ประชาชน” คืนความเป็นธรรมให้ผู้บริสุทธิ์กลับใช้ชีวิตได้ในสังคม เพิ่มประสิทธิภาพของกองทะเบียนประวัติอาชญากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ยกระดับมาตรฐานสากล

หลังประกาศใช้เดือน ตำรวจลดรายชื้อทะเบียนประวัติอาชญากร 10 ล้านคน เหลือ 3.7 ล้านราย คดียังไม่สิ้นสุด พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ผบ.ตร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น.ส.ปิติกาญจน์ สิทธิเดช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แถลงการณ์เปลี่ยนแปลงระบบทะเบียนประวัติอาชญากรเพื่อคุ้มครองผู้บริสุทธิ์

ศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดทำระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการพิมพ์ลายนิ้วมือฉบับใหม่ คัดแยกประเภทออกจากทะเบียนประวัติอาชญากร และบันทึกลงทะเบียนประวัติอาชญากรเมื่อศาลพิพากษาให้จำคุกแล้วเท่านั้น

จัดการ “ลบทะเบียน” ผู้ต้องหาที่อัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องหรือศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง

คืนชีวิตให้กับประชาชน.

“เพลิงพิภพ”